



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๖ มูลค่าข่าว ๒๕๑,๒๕๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องส่ง



โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สหพันธ์ ๓ มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558

เรียนนอกตำรา

บอกเล่าข่าว

เสริมให้มีการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัย และนำไปปรับใช้ในการพัฒนา




กิจกรรมของตนเองต่อไป

นายคุณฐา ไชยหนองหว้า นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานสถานศึกษา มทร.ธัญบุรี เล่าว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายในการรับรู้ว่ามีมหาวิทยาลัยแห่งอื่นมีแนวคิด หรือวิธีการในการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากจะได้



แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันแล้ว ยังได้รับมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนต่างสถาบันด้วย ทั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางองค์การนักศึกษาเสนอขึ้นมา เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามากที่สุด

ด้าน นายศุภฤกษ์ นันทิพย์ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ ในฐานะนายกองค์การนักศึกษามทร.ธัญบุรี ย้ำว่า การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ดีย่อมส่งผลต่อคะแนนในการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การจะจัดกิจกรรมใด ๆ ต้องมีการวางแผน และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วย อาทิ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นอกจากนี้ต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป

ขณะที่ นายธฤตปกร สิทธิพล รองประธานสภานักศึกษา มจพ. และ นายอภิรักษ์ วงษ์เมฆ นายกองค์การนิสิต มศว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิด เพราะได้รับแนวคิดใหม่ ๆ ในการจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือพัฒนาการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตนเองได้อย่างดี

ตั้งแต่วันนี้คงไม่ได้ต้องการคนเก่งวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ชีวิต เพื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์แบบต่อไป.

เมธีรัตน์ ศิริปัญญา
dailynewscampus@gmail.com

